

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตุม.

.....

ผู้มาประชุม

๑	นายวิบูลย์ วิจิตรกิจ	ประธานสภาอบต.ตุม
๒	นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ	รองประธานสภาอบต.ตุม
๓	นายสำรวย ภายจะโปะ	เลขานุการสภาอบต.ตุม
๔	นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
๕	นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
๖	นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
๗	นางรัชนิย์ โครวัตร	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
๘	นายประเสริฐ โครวัตร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑
๙	นายวีรชน เขยฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
๑๐	นางอภัย ห่อฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
๑๑	นายอดุลย์ พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๒	นายยวน จอเกาะ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๓	นายสมบูรณ์ ซอพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๔	นางสมคิด เตียนโคกกรวด	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๕	นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๖	นางปนัดดา วิทยาพร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
๑๗	นายประทวน ทุมเมืองปัก	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖
๑๘	นายบุญชอบ ตริตรอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๑๙	นายดาว มงคล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๒๐	นายสุรสิทธิ์ จรรยา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๑	นายประยูรเอิบพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๒	นายบงกช ชินศรีฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๓	นายเฉลิมศักดิ์ ชิตตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๔	นางสาวเพ็ญ ไวทยโสภิต	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๕	นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๖	นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒

๒๗	นายเปลื้อง พะวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๘	นายชาญศิลป์ ขาตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๒๙	นายสุชาติ สอนตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๔
๓๐	นางยลรดี ขอดตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๕
๓๑	นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖
๓๒	นายชาติชาย วิไลลักษณ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายธานินทร์ บุญเย็น	หัวหน้าสำนักปลัด
๒	นางสุภาวดี สิงห์วิสัย	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๓	ส.อ.ศุภกฤต งอนสรระน้อย	เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ลาประชุม

๑	นายเนือง พลายตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
---	-------------------	-------------------------

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นางหนูรั้ว กล่อมพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๔
---	------------------------	-------------------------

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าร่วมประชุมเมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมมาครบทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจำเดือน มีนาคม

ประธาน ได้รับแจ้งจากนายเนือง พลายตะคุ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจอก ว่าติดภารกิจไม่สามารถ มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ที่ประชุม - รับทราบ -

๑.๒ เรื่อง ข้าราชการเลือกตั้ง

ประธาน ระหว่างรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการ ที่คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า หลังมีแนวโน้มว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม ไม่ใช่ ๒๔ ก.พ.๖๒ อย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ เพราะสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของ

ประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ ๔-๖ พ.ค.๒๕๖๒ จึงมีความจำเป็นต้อง เลื่อนการเลือกตั้ง ออกไป ๑๕๐ วัน และได้มีนักกฎหมายหลายท่านได้ออกมา แสดงความคิดเห็น ดังนั้น เราควรทราบและ ติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆ

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ เรื่อง ความคืบหน้าไฟฟ้าที่ถูกขโมย

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในส่วนของความคืบหน้า เรื่องของสายไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ที่ถูกขโมยผมได้มอบหมายทางกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้เร่งรัดติดตาม เรื่องความคืบหน้า ในส่วนของเอกสารต่างๆ รอเอกสารตอบกลับ จากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ

๔.๑ เรื่อง การติดตามการออกโฉนดที่ดินสาธารณะประโยชน์ท่าเลเลี้ยงสัตว์

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในส่วนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ท่าเลเลี้ยง สัตว์ ได้ดำเนินการทางด้านเอกสาร และทางที่ดินได้มาดำเนินการออกรังวัด ในส่วนของทางเราเอกสารพร้อม และรอการดำเนินการของทางวิทยาลัยเทคนิคในส่วนของเอกสาร ซึ่งได้ทราบข่าวว่าทางผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคป่วย งานเอกสารอาจจะล่าช้า

ประธาน ในส่วนของเอกสารครั้งที่ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการแต่ละหน่วยงานดำเนินการเรื่อง เอกสาร ในการออกโฉนดที่ดิน เพราะเหตุใดต้องรอเอกสาร จากทางวิทยาลัยเทคนิคปภังชัย

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของเอกสารต่างๆทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุมได้ ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ได้ออกทำรังวัดที่ดิน โดย ผอ.กองช่างได้ดำเนินการออกรังวัดที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ ในส่วนของการรอการดำเนินการจากวิทยาลัยเทคนิคนั้น เพราะเป็นการยืนยันพื้นที่ เพราะทางที่ดิน แจ้งว่า มีโฉนด คสล. อยู่ ๒ แปลง คือ พื้นที่แปลงใหญ่และแปลงเล็ก ดังนั้นต้องมีการยืนยันพื้นที่ กับทาง วิทยาลัยเทคนิค

ประธาน ในส่วนของเรื่อง การติดตามการออกโฉนดที่ดินสาธารณะประโยชน์ท่าเลเลี้ยงสัตว์ ให้เข้า วาระการติดตามการประชุม เพื่อทราบความคืบหน้า

ที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๒ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการปลูกฝังเยาวชนในชุมชน ตำบลตุม จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ปีนี้ก็เหมือนปีที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้จัดงานวันเด็ก ณ หน้าที่ว่าการบริหารส่วนตำบลตุม ในงานมีการจัดซุ้มต่างๆ เพื่อสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก และมีของขวัญมากมาย ที่จะแจกให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ส่วนการแสดง ก็จะมีการแสดงของเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ การศึกษา และในส่วนของอาหารต่างๆ ในการจัดโรงทาน เพื่อเลี้ยงเด็กๆและชาวบ้านที่มาในงาน โดยแบ่งเป็นโซน ดังนี้ โซนที่ ๑ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕, โซนที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๘,๙,๑๕ โซนที่ ๓ หมู่ที่ ๖,๑๐,๑๑,๑๒ และโซนที่ ๔ หมู่ที่ ๗,๑๓,๑๔,๑๖ ในแต่ละโซนให้จัดโรงทาน และในส่วนข้าราชการ พนักงาน ก็จะทำโรงทานมาร่วม ในส่วนของการแต่งกาย ให้แต่งกายชุดโทนสีเหลือง เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นระเบียบ

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

๕.๑ เรื่อง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมได้มีโอกาสได้ไปประชุม ส่วนราชการ โดยทางรัฐบาลได้มีแนวทางจัดสรรงบประมาณในการทำถนนยางพารา หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นให้ทุกหมู่บ้านตรวจสอบถนนภายในหมู่บ้านของท่าน เพื่อเตรียมโครงการไว้รองรับ งบประมาณ ดังกล่าว

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๒ เรื่อง โดโลไมท์ แจกชาวบ้าน

อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ข้าราชการ ผมนายบุญชอบ ตรีตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ มอบโดโลไมท์ ให้กับชาวบ้าน โดยคุณสมบัติของ โดโลไมท์ เป็นสารปรับสภาพดิน และปรับโครงสร้างดิน ลดความเป็นกรด, แก้ดินเปรี้ยว, รักษาอาหารดินเสีย ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พืชไม่ดูดปุ๋ย ใส่ปุ๋ยไปมากเท่าไร พืชก็ไม่ดูดกิน อันเนื่องมาจากดินเสีย เพราะใช้เคมีกับดินมาเป็นเวลานาน

คุณสมบัติ

- แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร แคลเซียม แมกนีเซียม และซิลิกอน ในดิน
- แก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเท่าไรพืชก็ไม่โต ช่วยให้พืชดูดกินปุ๋ยได้ดีขึ้น
- เพิ่มค่าการดูดซับ และความสามารถการแลกเปลี่ยน CEC ของดิน
- เพิ่มการสังเคราะห์แสง การสร้างสารเขียว และการแบ่งเซลล์ของพืช
- เพิ่มความสามารถทำงานของจุลินทรีย์ ป้องกันโรค และแมลงเข้าทำลาย

ดังนั้น ถ้าชาวบ้านท่านใดต้องการ ให้โทรติดต่อที่กระผม โดยนำเอกสารมายื่น เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยทางกรมพัฒนาที่ดินจะมอบให้ ครอบครัวละ ๔ ถุง ผাগสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่สนใจ สามารถติดต่อที่กระผมได้

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๓ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

ประธาน เชิญ ส.อบต.ประเสริฐ อภิปราย

ส.อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้าน ได้เกิดปัญหาเนื่องจากมีจุดที่ชำรุดจำนวนมาก และยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอสอบถามเป็นเพราะเหตุใด

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุม ในส่วนของการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีการจ้างเหมาช่างทำการซ่อมแซมทุกๆปี ปีละ ๒ ครั้ง แต่ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ดำเนินการซ่อมไปแล้ว ๓ ครั้ง ในส่วนของการซ่อมแซมได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเตรียมในการซ่อมแซม และในวันนี้ผู้รับเหมาจะเข้าตรวจสอบตามจุดต่างๆ และจะตัดยอดเอกสารที่แจ้งซ่อม ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ ส่วนใครที่แจ้งซ่อมหลังจากนี้ จะดำเนินการซ่อมแซมครั้งต่อไป และต้องขอภัยในความล่าช้า

ประธาน ขอเสนอความคิดเห็น ในส่วนของปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ เป็นกันทุกหมู่บ้าน ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีช่างออกซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันหลังจากที่ยื่นเอกสาร เพราะถ้าซ่อมปีละ ๒ ครั้ง คงไม่เพียงพอ

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุม ในส่วนที่ท่านประธานได้เสนอข้อคิดเห็นทางองค์การบริหารส่วนตำบล จะนำไปปรึกษากับทางผู้รับเหมา อีกครั้ง

ส.อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ผมขอสอบถามมีชาวบ้านต้องการที่จะขออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อทำการติดตั้งหน้าบ้านของผู้ร้องขอ ไม่ทราบว่า จะสนับสนุนได้หรือไม่ อย่างไร

ปลัด เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุม ผมนายสำรวย ภายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุม ในส่วนของการขออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อติดตั้งหน้าบ้านนั้น ปัญหาก็คือ ในการชำระค่าไฟฟ้า และทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ เพราะเป็นไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

ส.อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุม หมู่ที่ ๗ บ้าน

ใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของการใช้กระแสไฟฟ้าฟรี ต้องดำเนินการขอไฟฟ้าสายดับ กับทางการไฟฟ้า จึงขอเสนอแนะให้ทางกองช่างดำเนินการติดต่อทางการไฟฟ้าเพื่อหาข้อมูล ดังกล่าว

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ทั้งนี้ในการใช้ไฟฟ้าฟรี ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบว่า ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ไม่เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถึงเดือนปัจจุบันเท่านั้น

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๔ เรื่อง การติดตั้งกล่องวงจรปิด

ส.อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายบุญชอบ ตรีตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของการติดตั้งกล่องวงจรปิด นั้นทางช่างไม่ได้ติดตั้งตามจุดที่ได้มีการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม จึงขอสอบถามทางฝ่ายบริหารในการติดตั้งกล่องวงจรปิด และหน่วยความจำจำได้น้อย

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในส่วนของการติดตั้งกล่องวงจรปิด ผมจะสอบถามทางช่าง และกองช่างอีกครั้งในการติดตั้งตามจุดต่างๆ และในส่วนที่หน่วยความจำ จะปรึกษากับทางช่างในการหาทางแก้ไข อีกครั้ง

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๕ เรื่อง การสร้างถนนหินคลุกบดอัด

ส.อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายวีรชน เขยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วนของการโครงการสร้างถนนหินคลุกบดอัดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรับปากว่าจะดำเนินการ ขณะนี้ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ ผมขอสอบถามความคืบหน้าครับ

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมในส่วนของการโครงการก่อสร้างถนน ตามโครงการหลังฝนถนนดี นั้น ในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้นั่งนอนใจ ได้ประสานทางกองช่าง ในส่วนของการเอกสารต่างๆและทราบว่ายังมีเพียง ๒ หมู่บ้านที่ยื่นเอกสารเข้ามา

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๖ เรื่อง การซ่อมแซมถนนสายบ้านพรหมราช – บ้านตูม

ส.อบต.สุรสีห์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายสุรสีห์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ขอสอบถามทางผู้บริหารเรื่องการซ่อมแซมถนนสายบ้านพรหมราช – บ้านตูม ถนนเกิดความชำรุดโดยผมได้ทำหนังสือมายังกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของถนนสายบ้านพรหมราช – บ้านตูมที่ชำรุดนั้นผมจะสั่งการให้กองช่างนำช่างมาซ่อมแซมในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๗ เรื่องการทำรางระบายน้ำ

ส.อบต.เฉลิมศักดิ์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายเฉลิมศักดิ์ ชิตตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดวิวิท ในส่วนของการทำรางระบายน้ำหมู่บ้านกุดวิวิท นั้นยังไม่มีงบดำเนินการ ซึ่งเวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ชาวบ้านบริเวณ นั้นได้รับความเดือดร้อน

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ผมจะสอบถามทางกองช่าง แล้วจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้ง

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๘ เรื่อง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ส.อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายบุญชอบ ตรีตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ฝากประชาสัมพันธ์เกษตรกรในหมู่บ้านของท่านที่มีบ่อน้ำ และต้องการขอรับการสนับสนุน ไม้พันธุ์ปลา ต้นไม้ ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถติดต่อรับการสนับสนุนได้ที่เกษตรอำเภอปักธงชัย โดยเตรียมเอกสาร ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒. สำเนาโฉนดที่ดิน ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสำรวย ภายจะโปะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑. นายบุญชอบ ตรีตรอง



๒. นายเนือง พลายตะคุ



๓. นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



(นายวิบูลย์ วิจิตรกึ่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม